



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๔๔๙/๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ๑๖ เขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๓๘๑๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการประชุมชี้แจง  
แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔) สำหรับสถานศึกษานำร่อง จำนวน ๑๖ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๗ จังหวัด  
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษาให้สามารถ  
ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุน  
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่าได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาส  
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  
โดยจัดสรรผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค  
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔) ประจำภาคเรียนที่  
๒/๒๕๖๕ โดยสถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
ผ่านระบบที่เว็บไซต์ <https://cct.thaieduforall.org>

๒. กำกับ ติดตามสถานศึกษาให้ดำเนินการสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน  
ให้แก่นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบตามคู่มือแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาส  
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔)

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กต ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค  
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔)



อัตราเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ระดับ ม.๔ เพื่อเป็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กสศ.ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับ  
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔) อัตราเงินอุดหนุนเป็นไปตามข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ภายใต้โครงการวิจัยต้นแบบกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนที่สอดคล้องกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ  
อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท โดยจัดสรรเป็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
เท่านั้น



คู่มือแนวทางดำเนินงาน และปฏิทินการดำเนินงาน